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รายงานบันทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

 สมัยสามัญที่  4 /2562    

วันที่  27   ธนัวาคม 2562   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  คํานึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  คํานึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปัทมะ            
8 นายลอน  เสาหงษ์ว ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงส์  
9 นายปัญญา  แก้วคํา ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วคํา  
10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ํา  จําปี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ํา  จําปี  
18 นายมนตรี   วิทศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิริ  
19 นายคําหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 คําหล้า   ปัดชาบุตร           ลา 
20 นายสมาน   คํานึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   คํานึง  
21 นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ์  บุษบงก์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค  
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                25   คน 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม        1   คน 

 1. นายค าหล้า     ปัดชาบุตร    ส.อบต. หมู่ 11 
  
 

                                        

  

 

บุคคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิคม  คํานึง รองนายก อบต. นิคม  คํานึง  
2 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ผู้ช่วยพสัดุกองช่าง เสาวลักษณ์ เนื้อทอง  
3 นายสมจิตร  เนื้อทอง ผช.นักวิชาการศึกษา สมจิตร  เนื้อทอง  
4 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
5 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สีหะวงษ์  
6 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา  วังคะฮาต  
7 นายเลื่อน  จันเทพ รองนายก อบต. เลื่อน  จันเทพ  
8 นายช่วยสิน  นามวงศ ์ นายก อบต. ช่วยสิน  นามวงศ์  
9 นายก่ํา  เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ํา  เนื้อทอง  

10 นายภุชงค์  สีหะวงษ์ หัวหน้าสํานักปลัด ภุชงค์  สีหะวงษ์  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   
ประธานสภาฯ ครับเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจําปี 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผมจะขอ

เปิดประชุมในวันนี้ครับ ขอขอบคุณท่านรองนายก ท่านสมาชิก และทางเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ประชุมในวันนี้ครับ การประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุม  

1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
2. เรื่องท่ีเสนอใหม ่

(ร่าง) รายงานติดตามและประเมินผลแผน 
โอนงบประมาณรายจ่าย 

คือเรื่องท่ีจะประชุมในวันนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่งานทางด้านการเกษตรก็เยอะครับ ทางเราจะต้องเสียสละ
ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่จะต้องดูแลลูกหลานว่าเมาก็อย่าออกนอกบ้านเพราะ
อุบัติเหตุเยอะ ศรีสะเกษเป็นอันดับหนึ่งนะครับออกข่าวทุกวันให้ท่านช่วยกันดูแลลูกหลาน
ด้วยครับ และเรื่องเทศกาลงานหอมแดงที่จะจัดในช่วงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตามที่
คณะกรรมการได้ประชุมชี้แจงเป็นสัดส่วนนะครับในเรื่องการจัดกิจกรรมดูแลเพ่ิมเติมช่วยกัน
ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องในช่วงเทศกาลงานหอมแดงก็อยากให้ร่วมกัน เพราะวันประชุมมา
น้อยมาก สมาชิกไม่ถึง 10 ท่าน วันประชุมไม่เป็นไรครับแต่วันเปิดงานหอมแดงต้องไปให้ได้
นะครับ ท่านที่ไม่ได้มาก็ขอให้รับทราบนะครับเพราะได้ประชุมกันแล้ว ใส่ชุดม่อฮ่อมชุดเดิมนะ
ครับจะได้ไม่ต้องหาซื้อใหม่เพราะว่าปีที่ผ่านมาเราก็ใส่กันอยู่ก็ฝากทุกท่านนะครับอยากให้ไป
ร่วมขบวนด้วยกัน วันที่ 15 มกราคม ช่วงบ่ายโมงครับ ที่ประชุมได้แบ่งความรับผิดชอบให้
แล้วครับ ไม่ได้ทําอะไรมากครับแค่ให้มาช่วยดูแลด้วยกัน จากที่ประชุมมีการประกวดดังนี้ครับ 
        1.การประกวดธิดาหอมบาน ผู้ที่จะช่วยเจ้าหน้าที่คือท่านกํานัน รองประธานสภา และ 
รพ.สต. 
       2. ประกวดร้องเพลง ท่านผู้ ใหญ่หมู่ 13  ท่านมนตรี วิทศิริ  ส.อบต.หมู่ ที่ 10   
โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 
       3. การประกวดธิดาหอมแดง ท่านผู้ใหญ่หมู่ 9 ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 2  กองการศึกษาฯ 
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรงนะครับ 
         4. ขบวนแห่ก็มีท่านผู้ใหญ่หมู่ 2  หมู่ 12  ท่าน อบต.บุญล้ํา จําปี ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 ท่าน ส.อบต. สี เนื้อทอง และ อสม. งานรับผิดชอบโดยตรงคือกองการศึกษารับผิดชอบ
ร่วมกัน  
         5. ซุ้มก็มีท่านผู้ใหญ่หมู่ 6 ท่าน ส.อบต.หมู่ 6 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ท่านรองนิคม ส.อบต.
หมู่ที่ 2 รพ.สต. และโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ต้องไปจัดนิทรรศการช่วยกันครับ มีสนับสนุนกอง
ช่างและกองการศึกษา 
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        6. ประสานงานจะมีผมนะครับประธานสภาฯ ผอ.รพ.สต. ท่านผู้ใหญ่หมู่ 13 ท่าน
กํานัน ปลัด ท่านนายก ประสานเพื่อความสะดวก กองการศึกษาและหัวหน้าทุกภาคส่วน 
         7. ด้านกีฬาจะมีท่านผู้ใหญ่ทั้งหมด ให้ไปช่วยดูเรื่องกีฬาด้วยครับ ส.อบต. ก็ไปร่วมกัน 
เล่นแบบสนุกอย่าไปหวังอะไรมากมายครับกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมและ
ช่วยกันจัดซุ้มช่วยกัน ครับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็มีเท่านี้อยากให้ทุกคนตั้งใจร่วมด้วยช่วยกัน
ครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ ครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ ครั้ง
ที่ 2/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีท่านใดจะแก้ไขหน้าไหนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด ชัยรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ 14 ขอแก้ไขหน้า 2 เป็นชื่อสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ข้อ 3 นายทองพูน จัน
เทพ จาก ส.อบต. หมู่ 14 เปลี่ยนเป็นหมู่ 13 ครับ และชื่อบุคคลผู้มาร่วมประชุม หน้า 2 ข้อ 
11 นายแผน ชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เปลี่ยนเป็น ผรส. ครับ 

ประธานสภาฯ ครับผมขอแก้ไขหน้า 20 จะมีท่าน ส.อบต.หมู่ 3 ข้อที่ 1.ถนนสามแยกบ้านนายสุ่น – รพช. 
ระยะทาง 500 เมตร เปลี่ยนเป็น 325 เมตร ครับ มีท่านใดจะแก้ไขอีกไหมครับถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติเลยนะครับ ครับท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผมขอมติครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
เห็นชอบ       24 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 
 
  

 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เร่ืองกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 

 1. ร่าง รายงานติดตามและประเมินผลแผน 
ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่เรื่องท่ีเสนอใหม่ ร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผน ขอเชิญท่านปลัดครับ 
ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 

ปลัด อบต. ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความตามนี้แทน 
           “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
           (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
          (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ข้อความในข้อ 12 (3) ครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 จุด ในฉบับที่ 2 ให้ส่งรายงานติดตาม
ประเมินผลแผนและเสนอต่อสภาในเดือนเมษายนกับเดือนตุลาคม แต่ว่า ได้ยกเลิกเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม ให้ใช้เดือนธันวาคมแทน โดยจะต้องรายงานผลและต้องผ่านสภา 
วันนี้จึงนําเข้าสภาเพ่ือที่จะให้สภาได้รับทราบติดตามประเมินผลแผน คือชุดที่จะรายงานให้
ท่านทราบในวันนี้ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนแล้วและจะต้องติดประกาศให้ประชาชน
ทราบภายในเดือนธันวาคมเป็นข้อระเบียบที่เราต้องทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยใน
เรื่องติดตามประเมินผลแผน ต่อไปจะให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลแผนครับ 
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นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านดิฉันนางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ
ดําเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสที่จะดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้ง
มั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน 
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดผลให้กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืนโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
 วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริการ การนํานโยบายมาปฏิบัติมี
สมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด การใช้ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและจัดการอะไรบ้าง 
เกิดจากขั้นตอนใด จากปัจจัยภายนอกหรือภายในองค์กร 
๒. เพ่ือปรับปรุงแผนงานว่ามีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติเพียงใด จะปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร 
๓. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการมากน้อยเพียงใด 
๔. เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕. เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าจะไปในทิศทางใด 
๖. เพ่ือการพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา 
๗. เพ่ือตอบสนองความต้องการของให้ผู้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณตรงตามความ
ต้องการหรือไม่ 
๘. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่แท้จริง 
๙. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการต่อหรือยุติโครงการ 
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ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนคูณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

           รายไตรมาส 
(๑) ไตรมาสที่ ๑ ( เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ ) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ ) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ) 

           ระยะ ๖ เดือน 
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ 
(๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑ 
(๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมในที่

ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๖) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน 
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่จะได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
- แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ข้อมูลในระบบ  e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย

ระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ.2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/
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การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 94 
โครงการ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 10,277,901 บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) สามารถจําแนก ได้ดังนี้ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางเอาไว้ ดังนี้ 

 

 



10 
 

 

รายงานติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายการติดตามและประเมินผลแผนได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วค่ะ มีท่านใดสงสัยไหมคะ 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ผมมีข้อสงสัยหน้า 12 ครับ โครงการ 13 โครงการ โครงการที่อยู่ในหน้า 12 
โครงการทั้งหมดนี้ได้ทําไปหรือยังครับ และหน้า 13 มีอยู่หลายโครงการ อยากจะเรียนถามว่า
โครงการได้ทําไปหรือยังครับ 

นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านดิฉันนางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โครงการที่เราได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ดําเนินการแล้ว
ส่วนมากช่วงนี้โครงการกําลังได้ดําเนินการอยู่จะมีถนนหลายเส้นเหมือนกันที่กําลังทําค่ะ 
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ประธานสภาฯ ครับตามที่ท่านทราบแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะโครงการยังไม่เสร็จทุกเส้น มีท่านใดสงสัยไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอเข้าสู่เรื่องที่ 2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โครงการ
ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนนคูณ ครับขณะนี้ เวลา 12.00น. ผมจะให้ทุกท่านพัก
รับประทานอาหารก่อนค่อยเริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น. ครับ 
 

พักเที่ยง เวลา 12.00 น 
เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
 2. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนนคูณ 
ประธานสภาฯ ครับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนน

คูณ  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10 เมตร มีเฉลียงด้านหน้า 3 เมตร ยาว 10 เมตร ตาม
แบบ อบต.โนนคูณ กําหนด   
       ข้อเท็จจริง 
       สํานักปลัด และส่วนการศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
       โอนลด 

- ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 
3,122,850.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,442,264.-บาท โอนลด 
64,800.- บาท งบประมาณคงเหลือ 2,377,464.-บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 

- ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 
3,122,850.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,377,464.-บาท โอนลด 
150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 2,227,464.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 
รวมงบประมาณที่โอนลด 214,800.-บาท 
 
โอนเพิ่ม 

- ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนเลขานุการนายก งบประมาณ
ตั้งไว้ 21,600.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอนเพ่ิม 64,800.-
บาท งบประมาณคงเหลือ 64,800.-บาท  
รวมงบประมาณที่โอนเพิ่ม 30,000.- บาท 
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โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 
ศพด.บ้านโนนคูณ งบประมาณอนุมัติ 150,000.-บาท 

  จึงมาขอความเห็นในสภา มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญครับ 
ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 

ส.อบต.หมู่ 6 เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 โอนเงินจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจํา เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ผม
เข้าใจว่าจะโอนมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีโรงอาหาร 
ในส่วนนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสามารถโอนจาก
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลนี้ได้หรือไม่ครับ ที่ผมถามเพราะต้องผ่านสภา สมาชิกเราเป็น
ผู้อนุมัติได้หรือไม่ผิดระเบียบข้อบัญญัติไหมครับ ช่วยแจ้งให้ทางสมาชิกทราบก่อนที่จะลงมติใน
การโอนงบประมาณรายจ่ายขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ครับเท่าที่ทราบเป็นงบประมาณตั้งสํารองเผื่อมีเจ้าหน้าที่ตําแหน่งรองปลัดหรือว่านัก
ประชาสัมพันธ์ทางเราจะตั้งงบประมาณไว้ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้เหลือก็โอน
ออกมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ ไม่ผิดระเบียบสามารถโอนได้ครับ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอํานาจของสภา มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะ
ครับ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนน
คูณ ท่านใดเห็นชอบขอมติครับ 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

 
เห็นชอบ       24 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 
 

ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เวลา 9.30น. ที่วัดบ้าน
โนนดู่ ให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะทางอําเภอมีคําสั่งออกมาให้ทุกท่านเข้า
ไปร่วมและใส่เสื้อขาวเข้าร่วมพิธี และอีกเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจะมีการโอนเงินจากบัญชี
กลางจะโอนให้โดยตรงต่อไปทาง อบต. ก็จะไม่ได้จ่ายในส่วนหนึ่ง อีกส่วนก็จะเป็นเงินสด ให้
ทุกท่านประสัมพันธ์ให้ทางผู้สูงอายุด้วยครับจะมีการโอนเงินจากบัญชีกลาง โอนเงินเข้าโดยตรง
ครับ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
  
ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย คํานึง 

ส.อบต.หมู่ 3 สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลที่จะติดตั้ง ตอนนี้ยังไม่เห็นติดตั้ง ที่เห็น
เพียงจุดเดียวคือสี่แยกต้นตาล ไฟกระพริบ กระจกสะท้อนแสง คือจุดสําคัญทางโซนนอก 4 จุด 
นี้อันตรายมากครับ อยากเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าเส้นสามแยกหมู่ 3 – รพช. เกิด
อุบัติเหตุบ่อยมากครับ ไม่ว่าจะเป็นถนนที่ดอนขะยอม – หมู่ 3 อยากเรียนท่านผู้รับผิดชอบให้
ดูให้ด้วยครับเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงมาก ขอบคุณมากครับ 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร 
ส.อบต.หมู่ 2  
1. เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงนี้ให้ดูแลให้ด้วยครับ 
2. เรื่องการปรับเกรดถนน เส้นบ้านแข่และบ้านหอย 
3. เรื่องต้นไม้ข้างถนนฝากเจ้าหน้าที่ดูแลให้ด้วยครับ 

ส.อบต.หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน จันเทพ 
ส.อบต.หมู่ 13 
1. ซ่อมถนนเส้นโนนแต้ขาด 
2. ไฟฟ้าการเกษตร ปั้มน้ํามัน – โนนแต้ 
3. ไฟฟ้าแรงต่ําไปนาพ่อใหญ่เปียว 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวนี  เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 เรื่องพนักงานจดมเิตอร์น้ําประปาและพนักงานเก็บค่าน้ําประปา มีชาวบ้านถาม
มาว่ามาเก็บไม่ตรงเดือน ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดมิเตอร์น้ําปลายเดือนไม่ใช่มาจดมิ เตอร์น้ํา
กลางเดือน จะได้จ่ายค่าน้ําตรงเดือนและไม่ข้ามเดือนชาวบ้านสับสนช่วยดูให้ด้วยค่ะ 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ทุกครั้งที่เราร่วมการประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา เปิดการประชุมทุกครั้ง
สมาชิกจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและเรื่องน้ําประปา ผมจะยกตัวอย่างเรื่องไฟฟ้าแสง
สว่างก่อน คือในช่วงนี้เคยได้คุยกับไฟฟ้ายางชุมน้อยได้สอบถามเขาเนื่องจากไฟฟ้าในหมู่บ้าน
บางจุดที่เคยใช้ไฟหลวงตอนนี้ไฟฟ้าได้ตัดไม่ให้ใช้ ในส่วนของหมู่บ้านบางจุดยังมืดอยู่ พนักงาน
ออกไปทําก็ทําไม่ได้ครับ เนื่องจากว่าเชื่อมต่อจุดเดิมไม่ได้ จุดที่ใช้ไฟหลวงเป็นของไฟฟ้า จะต่อ
เข้าหน้าบ้านสําหรับผู้มีโคมไฟอยู่หน้าบ้านชาวบ้านไม่ยอมเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจะแพง
ขึ้น ผมขอเสนอในการเข้าประชุมครั้งต่อไปให้เอาเรื่องนี้เข้ามาคุยเป็นวาระของตําบลเพราะว่า
เดือดร้อนทั้งตําบล ให้ช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะทํายังไงได้บ้าง ในส่วนของเรื่องน้ําก็เป็นปกติ ทาง
ช่างถ้ามีเวลาว่างก็ไปสํารวจดูหน่อยว่าตรงไหนบกพร่อง ตรงไหนไม่ดีก็ทําการซ่อมแซม ไม่ใช่ว่า
พังแล้วจึงจะมาทํา แล้วส่วนหนึ่งเรื่องสมาชิกเราผมได้ยินข่าวไปศึกษาดูงาน ให้ดูแลสมาชิกให้ดู
ด้วยครับ เรื่องที่พัก เรื่องน้ํา ให้ดีด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ผอ.กองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางภิตินันท์ กิติธรากุล 
ผู้อํานวยการกองคลัง ขอชี้แจงการจดมิเตอร์น้ํา กองคลังรับผิดชอบในเรื่องของการจัดเก็บ
รายได้คือในเรื่องของน้ําประปานี้ก็จะเป็นหน่วยของการออกใบเสร็จค่ะ ที่นี้เรื่องของการจด
มิสเตอร์จะมีทีมพนักงานก็ประชุมกันอยู่ค่ะว่าเราจะทําเรื่องการจดมิสเตอร์น้ํา จดและให้ส่ง



18 
 

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน อย่างเช่นจดวันที่ 13 ของเดือนนี้ ก็จะไปถึงวันที่ 13 ของเดือน
หน้า แต่ให้ส่งภายในวันที่ 15 เรื่องนี้ก็มีการคุยกัน อย่างเช่นเคยไปจดวันที่ 1 ก็ให้ไปจดวันที่ 
1 คือแต่ละคน อย่างเช่นหมู่นี้เคยจดวันที่ 10 มีคนจดมิสเตอร์น้ําหลายคน ก็เดี๋ยวยังไงจะ
กําชับให้ทางเจ้าหน้าที่ใหม่และจะเรียกให้เข้ามาประชุมใหม่เพราะมีหลายคนที่ได้รับมอบหมาย
ไป บางคนก็ทําตามที่ตกลงกัน บางคนก็ไม่ทําตามที่ตกลงกันค่ะ ในช่วงที่ผ่านทางเราก็ขออภัย
ด้วยนะคะ ทางเราแจ้งแล้วแต่ไม่สามารถไปติดตามได้ว่าเขาไปจดวันไหน เดี๋ยวทางเราจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภาฯ ครับก็อย่างที่ว่า ทางเจ้าหน้าที่ก็เรื่องเอกสารก็ส่งให้และงานที่มอบหมายไป ทางกองคลังก็งาน
เยอะก็ต้องจ้างคนอ่ืนไปจด บางทีก็จะเก็บต้นเดือน ปลายเดือน แต่ผมก็ไม่ได้คิดไรแต่ขอให้ทุก
ท่านมองภาพดูว่าตรงไหม แต่ถ้าสี่ปีไปเก็บก็ยิ่งดีเพราะไม่มีใครจ่ายยอดเยอะครับ เหมือนตอน
สมัยบ้านโนนดู่ บ้านดอนขะยอม 4 ปี ไปเก็บค่าน้ํา เก็บทีครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท 
ถ้านานไปจะเป็นแบบนั้นครับ 

นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะขอแจ้งเท่าที่ทราบมาก่อนนะคะ ก็คงเหมือนทุกปี คือนายก
แจ้งมาว่าให้ทําโครงการวันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ตอนแรกจะไปเร็วว่านี้แต่ทางท่าน  
ส.อบต.เราติดภารกิจหอมแดง จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเป็นทัวร์เดิมและได้แจ้งเรื่องน้ําดื่ม
แล้วให้ดูแลให้ดี ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 7 มกราคม 2563 จะมีการฝึกอบรมที่ อบต.ตอน
เช้ามีนายอําเภอเป็นประธานเปิดในพิธี และมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วย วิทยากรอีกท่านก็จะเป็นท้องถิ่นอําเภอของเราเดี๋ยวหนังสือก็จะส่งให้ทุกท่านอยู่แต่ว่าขอ
ประชาสัมพันธ์ในตรงนี้ก่อนค่ะ ตอนเย็นรถออกเดินทางก็คงไม่เกิน 20.00 น.  สถานที่ไปคืน
แรกไปนอนที่จังหวัดเพชรบุรี จะไปศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน เสร็จจากศึกษาดูงานเราก็
จะเข้าที่พักที่เพชรบุรี ตื่นเช้ามาเราก็จะออกเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ไปศึกษาดูงานเรื่อง
การบริหารจัดการที่ดินที่เทศบาลตําบลปากแพรก กําหนดการประมาณนี้ค่ะ 
 
 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 เรื่องการศึกษาดูงานในวันที่ 7 ก็จะอบรมที่ อบต.ก่อน และช่วงเย็นก็จะขึ้นรถที่
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2 ไปจังหวัดกาญจนบุรี อยากเรียนถามไปที่ผู้ประสานงานในการไป
ศึกษาดูงานเที่ยวนี้เป็นการเหมาทัวร์หรือว่าเราจ้างรถทัวร์ต่างหากและหาสถานที่เองครับ 
 
 

นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

ค่ะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกครั้งที่เราไปศึกษาดูงานของท่าน ส.อบต. เราไม่เคยจัดทัวร์เองอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าท่านนายกเป็นคนประสานงานเอง คือเจ้าหน้าที่ก็จะรับผิดชอบคือวันอบรมวันเดียว 
รับผิดชอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในวันอบรม ค่าวิทยากร ดิฉันจะทราบแค่รายระเอียด
ในวันอบรมเท่านั้น ส่วนในขณะที่เราเดินทางไปศึกษาดูงานท่านายกก็เป็นคนประสานกับทัวร์
เองค่ะ ขอแจ้งให้ทราบตามนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ ครับตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับเรื่องกําหนดการและเรื่องที่พักใน
โครงการศึกษาดูงานครับ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านปลัดครับ 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
ปลัด อบต. สําหรับในเรื่องที่ท่านได้ถามมาในเรื่องการซ่อมแซมถนน ตอนนี้เรามีการซ่อมแซม
ไป 3 จุด คือจุดที่ท่อระบายไม่มีทางระบายถนนเส้นบ้านหอย – โนนคูณ  และตรงที่เป็นหลุม
ทางเส้นโนนบ้านเก่าและถนนเส้นบ้านแข่ ใช้งบประมาณไป 100,000 บาท ท่าน ส.อบต.  
หมู่ 3 ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ผมให้ไปถามจากทางท่าน ผอ.ช่างว่ามีงบเหลืออีกหรือไม่ 
ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 100,000 บาท ส่วนไฟฟ้าผมได้นั่งคุยกับท่านรองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดศรีสะ
เกษ เพราะว่าช่วงที่อนุมัติโซล่าเซลหรือไฟฟ้ากระพริบซึ่งต้องใช้และต้องไปติดในเสาของการ
ไฟฟ้า ท่านก็ตอบมาว่าไม่อนุญาตเพราะจะทําให้กีดขวางในการทํางานของการไฟฟ้า ลําบาก
ขึ้น และมีหน่วยงานต่างๆ มาใช้เสาไฟฟ้าของเขาในส่วนของธุรกิจเยอะมาก เวลาแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าแต่ละครั้งจึงเกิดความลําบาก ถ้าเขามาตรวจสอบว่าโคมนี้ที่วางอยู่แล้วไม่ได้รับอนุญาตไม่
ว่าจะใช้ไฟส่วนตัวหรือไฟของเขาก็ตามทางการไฟฟ้ามีสิทธิ์ที่จะเอาออกได้ จึงต้องซื้อเหล็กและ
อุปกรณ์มาทําครับ นี้คือเรื่องไฟฟ้าเรื่องแก้ปัญหาที่ท่านที่จะให้เป็นวาระของตําบลต้องไปคุยกับ
ทางเจ้าหน้าที่โดยตรง จะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะกันมา 10 % ของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดอย่างเช่น 
อบต.โนนคูณใช้ไฟ 100 หน่วย จะกันไว้ 10 หน่วย สําหรับใช้ฟรี เพียงแต่ว่าขบวนการจัดหา
ต้องผ่านการประชุม ส่วนเรื่องท่ี 2 เรื่องน้ําประปา จะมีปัญหาเรื่องน้ําขุ่น น้ําไม่มาครั้งแรก พอ
เปิดน้ําน้ําจะขุ่นเพราะว่าโซนในเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าทําไมถึงเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้
ตลอด ท่อเมนของเรา 2 นิ้ว เจ้าหน้าที่เราไปตัดท่อ 2 นิ้ว ของประปาเมนเก่าครึ่งหนึ่งคือเป็น
ตะกอนแข็งเลยติดไม่ออกถาวรน่าจะเป็นเศษที่สะสมมาหลายปี วิธีแก้คือจะต้องปิดรื้อทําใหม่
ทุกระบบต้องใช้งบประมาณเยอะมากตอนนี้เชื่อมระหว่างหมู่ 6 กับหมู่ 13 ท่อเมนครับ 
โอกาสที่จะทําให้หมู่ 6 เราน้ําเหลืองไปด้วยก็เกิดจากสาเหตุนี้ครับ สาเหตุที่ตะกอนเกาะอยู่ใน
ท่อครับ ก็อนุญาตเรียนให้ทราบเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ คือดูตามรูปการแล้วนะครับว่าถังล้างบ่อยแต่ท่อไม่ได้ล้างน้ําเลยเหลือง แต่เรื่องไฟฟ้าเราก็คง
ทราบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไปติดตั้งไฟเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดครับ ถ้าไม่มีอะไร
แล้วผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 

  
ปิดประชุมเวลา    14.30 น. 
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เรียนท่านประธานสภา 
                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฎ์ ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฎ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                                 27  ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 

   
 
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที่ 4  ลงวันที่ 27  ธันวาคม  2562) มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สุริยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 
 

 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
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ลงชื่อ       ลอน  เสาหงษ์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภานําเข้าท่ีประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วชิัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


